

Để phổ biến trên các phương tiện truyền thông
Văn phòng thông tin liên lạc: (714) 741-5280

Liên lạc: Ana Pulido
PIO (714) 741-5283
anap@ggcity.org



Thứ Hai, 27 tháng Hai, 2023

LISA KIM ĐẢM NHIỆM CHỨC TỔNG QUẢN TRỊ THÀNH PHỐ GARDEN GROVE, PHỤ NỮ GỐC Á CHÂU ĐẦU TIÊN GIỮ VỊ TRÍ NÀY

Garden Grove vừa bổ nhiệm bà Lisa Kim trong vai trò tổng quản trị mới (City Manager), và là người phụ nữ gốc Á Châu đầu tiên giữ chức vụ này trong lịch sử của thành phố. Bà Lisa Kim đang giữ chức vụ phó tổng quản trị và giám đốc phát triển cộng đồng và kinh tế của thành phố, bây giờ được chọn làm tổng quản trị thay thế ông Scott Stiles. Hội Đồng Thành Phố Garden Grove sẽ thảo luận để thông qua hợp đồng cho bà nhận chức vụ mới tại phiên họp tối Thứ Ba, 28 Tháng Hai.

Bà chia sẻ cảm tưởng khi được chọn làm tân tổng quản trị, "Tôi rất vinh hạnh và rất hào hứng vì được đi một bước mới đầy ý nghĩa, cũng như lãnh đạo những người tài giỏi luôn muốn phục vụ cư dân, doanh nghiệp và du khách. Tôi rất cảm kích Hội Đồng Thành Phố vì cho tôi cơ hội phát triển Garden Grove thành một thành phố đứng đầu miền Nam California."

Bà Lisa Kim sinh ra ở Hồng Kông, lớn lên ở Anh, được nhận làm giám đốc phát triển cộng đồng và kinh tế Garden Grove vào năm 2016 với hơn 20 năm kinh nghiệm tại các thành phố như West Covina, Pomona và Orange.

LISA KIM ĐẢM NHIỆM CHỨC TỔNG QUẢN TRỊ THÀNH PHỐ GARDEN GROVE 2-2-2

Bà có bằng cao học về điều hành công cộng, bằng cử nhân về quy hoạch đô thị và khu vực. Ngoài ra, bà từng làm việc và có quan hệ với các tổ chức như Hiệp Hội Quy Hoạch Hoa Kỳ, Phòng Thương Mại Người Mỹ gốc Nam Hàn Orange County, Phòng Thương Mại Người Mỹ gốc Việt, Khối Liên Minh Người Á Châu Thái Bình Dương Orange County và United Way Orange County.

Đến năm 2019, bà nhận thêm chức vụ phó tổng quản trị, giám sát các ủy ban quan trọng của thành phố như Phát Triển Kinh Tế, Dịch Vụ Quy Hoạch, và Xây Dựng-An Toàn.

Ngoài nhiều phát triển quan trọng và thu hút doanh nghiệp đến Garden Grove, bà Lisa Kim còn đứng sau nhiều dự án quan trọng để giúp đỡ người vô gia cư; giúp chủ doanh nghiệp phục hồi kinh tế trong đại dịch COVID-19; và phụ trách các nỗ lực tiếp xúc với cộng đồng để dời sở cảnh sát.

Thị Trưởng Steve Jones chia sẻ, "Lý do Hội Đồng Thành Phố tin tưởng khả năng lãnh đạo của bà Kim là vì bà đã chứng minh có thể giúp thành phố giữ được khả năng phát triển kinh tế, cũng như thực hiện thành công các ưu tiên của thành phố như giúp đỡ người vô gia cư. Tôi biết bà được cộng đồng quý mến và tên tuổi được biết khắp quận hạt, và tôi tin chắc bà sẽ xuất sắc trong vai trò tổng quản trị."

###